

"บอร์ด กพฐ."ตั้งเป้า3ปี ลดโรงเรียนขนาดเล็ก7.5พันโรง

นำเสนอเมื่อ : 27 ก.ย. 2561

‘หมอธี’เชิญเว็ลด์แบงก์ให้ข้อมูลการศึกษาไทย เดินหน้าควมรวมโรงเรียนขนาดเล็ก บอร์ด กพฐ.ตั้งเป้าภายใน 3 ปี ลดโรงเรียนขนาดเล็กได้ 7,500 โรงเรียน

วันนี้ (27 ก.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า การควมรวม การลดจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งตนได้เชิญผู้แทนจากธนาคารโลก หรือ เว็ลด์แบงก์ มาให้ข้อมูลการวิเคราะห์ตัวเลขการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและซักซ้อมการทำงานของ กพฐ.ว่า จะกำกับนโยบายโดยใช้เป้าหมายอย่างไร ทั้งการควมรวมโรงเรียน จำนวนครูต่อนักเรียน ทั้งนี้ ข้อมูลจากเว็ลด์แบงก์ชี้ชัดเจนว่า จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนต่อครู ของประเทศไทย อยู่ที่นักเรียน 17 ต่อครู 1 คน เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในโลก แต่เมื่อดูในรายละเอียดของการจัดการศึกษา กลับกลายเป็นครูขาด ดังนั้น การแก้ไขจะต้องดำเนินการหลายอย่าง ไม่ใช่แค่ยุบ หรือ ควมรวมโรงเรียนเท่านั้น

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธาน กพฐ. กล่าวว่า เว็ลด์แบงก์ ได้นำเสนอข้อมูลว่า 6 ปีที่ผ่านมา นักเรียนลดลง 2 ล้านคน และ อีก 6 ปีข้างหน้าจะลดอีก 2 ล้านคน หรือ จากนักเรียน 9 ล้านคน ปัจจุบันเหลือนักเรียนอยู่ 7 ล้านคน และในอีก 6 ปีข้างหน้าจะเหลือนักเรียน 5 ล้านคน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 3 หมื่นโรงเรียน มีประมาณ 1.5 หมื่นโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งปัญหานี้ส่วนหนึ่งเป็นตัวฉุดคุณภาพการศึกษา และยังมีปัญหาขาดแคลนครู เนื่องจากอยู่ในพื้นที่กันดารจะหาครูไปอยู่พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็กยากมาก ดังนั้น จึงมี 3 เรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข คือ จำนวนเด็กที่ลดลง คุณภาพการศึกษา และ การขาดแคลนครู

“จากการที่ผมได้ลงพื้นที่ดูโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า มีโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่ง ประมาณ 2.7 พันโรงเรียนไม่สามารถควมรวมได้เนื่องจากอยู่ห่างไกลบนภูเขา และ ในเกาะ ดังนั้น จึงต้องมาดูว่าจะพัฒนาอย่างไร ให้โรงเรียนเหล่านี้มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึง พัฒนาครูให้สอนแบบคละชั้นเรียนได้ รวมถึงจะต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือครบถ้วน ส่วนการควมรวมโรงเรียนนั้น เบื้องต้นจำเป็นต้องให้โรงเรียนที่มีนักเรียน 10-20 คน ย้ายไปเรียนในโรงเรียนดีประจำตำบล หรือ ที่เรียกว่าโรงเรียนแม่เหล็ก และพัฒนาโรงเรียนแม่เหล็กเหล่านี้ให้เป็นโรงเรียนชั้นเลิศ ขณะเดียวกันต้องคุยกับชุมชน ผู้ปกครอง ให้ย้ายลูกหลานมาเรียน โดยจะมีรถรับส่งให้ หรือให้อยู่ประจำ ในลักษณะโรงเรียนพักนอน ซึ่งแล้วแต่ความต้องการของผู้ปกครอง ทั้งนี้ ภายใน 3 ปี โรงเรียนขนาดเล็กควรจะลดลงได้ประมาณครึ่งหนึ่ง หรือ 7.5 พันโรงเรียน”ประธาน กพฐ. กล่าวและว่า การจะดำเนินการทั้งหมดจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ บอกแล้วว่า จะลงทุน 100 ล้านบาท ทำบิกดาตาฐานข้อมูลโรงเรียน นักเรียน ครูทั่วประเทศ.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561](#)

